



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เรื่อง การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ด้วยวิธีพิเศษ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

.....
เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเหมาะสม อันเป็นการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม ซึ่งเป็นเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนพิการที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดในการคัดเลือก ดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

มหาวิทยาลัยประกาศเปิดรับนักศึกษาพิการ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้วยวิธีพิเศษ ตามประเภทความพิการ ดังต่อไปนี้

- (๑) บุคคลที่มีความพิการทางการเห็น
- (๒) บุคคลที่มีความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
- (๓) บุคคลที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติด้านความรู้ของผู้สมัครเข้าศึกษา มีดังนี้

- (๑) มีสัญชาติไทย
- (๒) มีร่างกายที่แข็งแรง ไม่ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม และโรคพิษสุราเรื้อรัง
- (๓) มีความประพฤติเรียบร้อย
- (๔) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
- (๕) มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตร หรือสาขาวิชากำหนดปรากฏตามเอกสารแนบ

ท้ายประกาศนี้

๓. คุณสมบัติเฉพาะ มีดังนี้

- (๑) เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ที่สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ได้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสาร และสามารถใช้อุปกรณ์ในระดับพื้นฐานได้
- (๒) เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ที่สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ ใช้ภาษามือไทยเพื่อการสื่อสารได้ และสามารถใช้อุปกรณ์ในระดับพื้นฐานได้
- (๓) เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายที่สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ และสามารถใช้อุปกรณ์ในระดับพื้นฐานได้
- (๔) ผู้สมัคร (๑) (๒) และ (๓) ต้องมีสมุดหรือบัตรประจำตัวผู้พิการที่หน่วยงานราชการ

ออกให้

๔. ช่วงเวลารับ...

๔. ช่วงเวลารับสมัคร (สมัครผ่านระบบออนไลน์)

วันจันทร์ที่ ๒๒ - วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

๕. วิธีการสมัคร / การคัดเลือก

(๑) ผู้สมัครสามารถสมัครได้คนละ ๑ สาขาวิชาเท่านั้น โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านลิงก์ <https://eduservice.yru.ac.th/admissions/deformed>

(๒) ผู้สมัครอัปโหลดสำเนาใบแสดงผลการเรียนตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ถึงภาคเรียนที่ ๑ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สำหรับผู้ที่สมัครที่กำลังศึกษาอยู่หรือเคยเรียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๔ (ปพ.๑) สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แล้ว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๒ - วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

(๓) ผู้สมัครอัปโหลดผลคะแนน TGAT และ TGAT๕ และสมุดหรือบัตรประจำตัวผู้พิการที่หน่วยงานราชการออกให้

(๔) มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(๕) สัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

๖. การประกาศผลการคัดเลือก

มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือกในวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยจะประกาศผลทางเว็บไซต์ <http://www.yru.ac.th> และเพจงานรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

๗. การรายงานตัว

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา (ค่าเทอม) เต็มจำนวนตามอัตราเรียกเก็บของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา		คุณสมบัติเฉพาะสาขา	จำนวนแผนรับ
ครุศาสตร์			๔
ค.บ.			๔
๑	การศึกษาปฐมวัย	๑. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ๒. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ ๓. คะแนน TGAT ๔. คะแนน TPAT๕ (ความถนัดทางวิชาชีพครู)	๑
๒	การสอนอิสลามศึกษา	๑. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจบชั้นอิสลามศึกษาไม่ต่ำกว่าอิสลามศึกษาตอนกลาง ๒. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ ๓. คะแนน TGAT ๔. คะแนน TPAT๕ (ความถนัดทางวิชาชีพครู)	๑
๓	การประถมศึกษา	๑. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ ๓. คะแนน TGAT ๔. คะแนน TPAT๕ (ความถนัดทางวิชาชีพครู)	๑
๔	ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา	๑. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒. คะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษ ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ ๓. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ ๔. คะแนน TGAT ๕. คะแนน TPAT๕ (ความถนัดทางวิชาชีพครู)	๑
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร			๑๕
ค.บ.			๓
๑	วิทยาศาสตร์ทั่วไป	๑. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒. จำนวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๑๐ หน่วยกิต ๓. จำนวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๒๐ หน่วยกิต ๔. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๕ ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ ๕. คะแนน TGAT ๖. คะแนน TPAT๕ (ความถนัดทางวิชาชีพครู)	๑

ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา		คุณสมบัติเฉพาะสาขา	จำนวนแผนรับ
๒	คณิตศาสตร์	๑. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒. จำนวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๑๒ หน่วยกิต ๓. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ ๓. คะแนน TGAT ๔. คะแนน TPAT๕ (ความถนัดทางวิชาชีพครู)	๑
๓	คอมพิวเตอร์ศึกษา	๑. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒. จำนวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (๕ ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า ๑๒ หน่วยกิต หรือคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๕ หน่วยกิต และรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษา ไม่ต่ำกว่า ๓ หน่วยกิต ๓. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ ๔. คะแนน TGAT ๕. คะแนน PAT ๕ (ความถนัดทางวิชาชีพครู)	๑
วทบ.			๑๒
๑	ฟิสิกส์อุตสาหกรรม	๑. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒. จำนวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๑๐ หน่วยกิต ๓. จำนวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๑๕ หน่วยกิต	๑
๒	เคมีประยุกต์	๑. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ๒. จำนวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๖ หน่วยกิต ๓. จำนวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๑๒ หน่วยกิต	๑
๓	ชีววิทยาประยุกต์	๑. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒. จำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ๓. จำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๕ หน่วยกิต	๑
๔	วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและสุขภาพและการชะลอวัย	๑. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒. จำนวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๕ หน่วยกิต ๓. จำนวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๖ หน่วยกิต	๑
๕	พลังงานทดแทน	กำลังศึกษาหรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	๑
๖	จุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม	๑. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์	๑

ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา		คุณสมบัติเฉพาะสาขา	จำนวนแผนรับ
๙	วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล	๑. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมแมคคาทรอนิกส์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ๒. จำนวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า ๖ หน่วยกิต	๑
๑๐	เทคโนโลยีสารสนเทศ	๑. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ๒. จำนวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า ๖ หน่วยกิต	๑
๑๑	เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน)	๑. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ๒. ใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน	๑
๑๒	เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร	กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	๑
๑๓	สัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์		๑
๑๔	การประกอบการอาหารฮาลาล		๑
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			๑๕
ค.บ.			๔
๑	ภาษาไทย	๑. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๕ ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ ๓. คะแนน TGAT ๔. คะแนน TPAT๕ (ความถนัดทางวิชาชีพครู)	๑
๒	ภาษาอังกฤษ	๑. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ ๓. คะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษ ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ ๔. คะแนน TGAT ๕. คะแนน TPAT๕ (ความถนัดทางวิชาชีพครู)	๑

ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา		คุณสมบัติเฉพาะสาขา	จำนวนแผนรับ
๓	สังคมศึกษา	๑. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ ๓. คะแนน TGAT ๔. คะแนน TPAT๕ (ความถนัดทางวิชาชีพครู)	๑
๔	การสอนภาษามลายู	๑. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ ๓. คะแนน TGAT ๔. คะแนน TPAT๕ (ความถนัดทางวิชาชีพครู)	๑
๕	ศิลปศึกษา	๑. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ ๓. คะแนน TGAT ๔. คะแนน TPAT๕ (ความถนัดทางวิชาชีพครู)	
ศศ.บ.			๖
๑	ภาษามลายูเพื่อธุรกิจ	กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	๑
๒	ภาษาจีน	กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีความสนใจในการเรียนรู้ภาษาจีน/วัฒนธรรมจีน	๑
๓	ภาษาไทย	๑. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒. คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ ๓. คะแนน TGAT	๑
๔	นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน	กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	๑
๕	ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว	กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สามารถสื่อสารภาษาอาหรับเบื้องต้นได้	๑
๖	ภาษาอังกฤษ	๑. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒. คะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ๓. คะแนน TGAT	๑
ศป.บ.			๑
๗	ออกแบบสร้างสรรค์	กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	๑

ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา		คุณสมบัติเฉพาะสาขา	จำนวนแผนรับ
ร.ป.บ.			๑
๘	รัฐประศาสนศาสตร์	๑. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒. คะแนน TGAT	๑
ร.บ.			๑
๑๐	การปกครองและกฎหมายมหาชน	๑. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒. คะแนน TGAT	๑
น.บ.			๒
๑๑	นิติศาสตร์	กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	๒
คณะวิทยาการจัดการ			๑๖
นศ.บ.			๒
๑	นิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร	กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	๒
บร.บ.			๑๒
๒	การตลาด	กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	๒
๓	การจัดการ	กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	๑
๔	การจัดการ (เทียบโอน)	๑. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขา	๑
๕	คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล	๑. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	๑
๖	คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล (เทียบโอน)	๑. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าสาขาวิชาอื่นๆทุกสาขา	๑
๘	การเงินและการลงทุน	กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	๒
๙	การจัดการการค้าขายแดนและโล จิสติกส์		๒
๑๐	ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และการจัดงาน		๒
๑๑	การจัดการธุรกิจดิจิทัล		๒

ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา		คุณสมบัติเฉพาะสาขา	จำนวนแผนรับ
บช.บ.			๒
๑๑	การบัญชี	๑. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒. คะแนน TGAT	๑
๑๒	การบัญชี (เทียบโอน)	กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าสาขาวิชาบัญชี	๑